

สรุปข่าวใน และต่างประเทศ

สหรัฐฯ

สหรัฐฯเผยดัชนี CPI +0.3% ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าคาดการณ์ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยระบุว่า ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.4% หลังจากติดตัวขึ้น 0.5% ในเดือนก.ค. เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 5.3% ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.4% หลังจากพุ่งขึ้น 5.4% ในเดือนก.ค. ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค.2551 นอกจากนี้หากไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานปรับตัวขึ้น 0.1% ในเดือนส.ค. เมื่อเทียบรายเดือน ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 0.3% หลังจากเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ค.เมื่อเทียบรายปี ดัชนี CPI พื้นฐานติดตัวขึ้น 4.0% ในเดือนส.ค. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.2% หลังจากพุ่งขึ้น 4.3% ในเดือนก.ค. (อินโฟเควสท์)

ทำเนียบขาวขานรับตัวเลข CPI บ่งชี้สหรัฐฯเผชิญเงินเฟ้อเพียงชั่วคราว ทำเนียบขาวขานรับการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯในวันนี้ ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 6 เดือน และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าการติดตัวของภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น "ข้อมูลในวันนี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคารายเดือนยังคงชะลอตัวลงต่อไป โดยดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐานต่ำกว่าคาด และชะลอตัวลงในเดือนนี้ เมื่อเทียบกับในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา จาก 0.9% และ 0.3% เหลือเพียง 0.1% โดยราคารถยนต์ได้ปรับตัวลงขณะที่ราคาอาหารชะลอตัว" เจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายหนึ่งกล่าว นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รายนี้ยังกล่าวว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในขณะนี้อาจดีกว่าที่คาดไว้ หลังจากที่ถูกกระทบจากโควิด-19 ในปีที่แล้ว (อินโฟเควสท์)

ไบเดนเตรียมจัดประชุมผู้นำกลุ่ม Quad ที่สหรัฐฯ 24 ก.ย. นี้ ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐฯเตรียมจัดประชุมแบบพบกันเป็นครั้งแรกระหว่างประเทศในกลุ่ม "Quad" หรือกลุ่มภาคี 4 ประเทศประชาธิปไตยในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และอินเดียในวันที่

24 ก.ย.นี้ นางเจน ซากี โฆษกของทำเนียบขาวระบุว่า การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ทำเนียบขาว โดยมีผู้นำของประเทศสมาชิกเข้าร่วม ซึ่งได้แก่ นายสกอตต์ มอร์ริสัน นายกรัฐมนตรีของออสเตรเลีย, นายเรนทรา โมดี นายกรัฐมนตรีอินเดีย และนายโยชิฮิเดะ ซูงะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (อินโฟเควสท์)

"ดอตต์-แฟรงค์" ผนึกกำลังหนุน "พาวเวล" นั่งประธานเฟดสมัยที่ 2 นายคริสโตเฟอร์ ดอตต์ อดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ และนายบาร์นีย์ แฟรงค์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ซึ่งเป็นสองผู้มีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปกฎหมายการเงินของสหรัฐฯเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจ ไบเดน แต่งตั้งนายเจอโรม พาวเวล ทำหน้าที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เป็นสมัยที่ 2 พร้อมกับโต้แย้งคำวิพากษ์วิจารณ์จากหลายฝ่ายที่ว่านายพาวเวลไม่มีประสิทธิภาพในด้านการดำเนินนโยบายกำกับดูแลด้านการเงิน (อินโฟเควสท์)

สหรัฐฯยืนยันยังพร้อมเจรจากับเกาหลีเหนือ แม้จะทดสอบขีปนาวุธ ทำเนียบขาวเปิดเผยว่า สหรัฐยังคงพร้อมที่จะร่วมมือกับเกาหลีเหนือ หลังจากที่เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนพิสัยไกล (long-range cruise missile) รุ่นใหม่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา แครีน ฌ็อง ปีแอร์ รองเลขาธิการทำเนียบขาวแถลงต่อสื่อมวลชนว่า "จุดยืนของเราต่อเกาหลีเหนือนั้นไม่เปลี่ยนแปลง" พร้อมเสริมว่า "เราพร้อมที่จะมีส่วนร่วมทางการทูตกับเกาหลีเหนือเพื่อบรรลุเป้าหมายของเราในการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลี" ฌ็อง ปีแอร์ ยืนยันถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน สำหรับวิธีการรับมือกับเกาหลีเหนือ ซึ่งเปิดกว้างสำหรับแนวทางการทูตเพื่อสร้างความก้าวหน้าในการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสหรัฐฯและพันธมิตร ฌ็อง ปีแอร์ กล่าวเสริมว่า "เราพร้อมเจรจาสื่อเสนอทุกที่และทุกเวลาโดยไม่มีเงื่อนไข" (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดร่วง 292.06 จุด วิตกสหรัฐฯจ่อขึ้นภาษีนิติบุคคล ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) เนื่องจากนักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯจะปรับขึ้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทจดทะเบียน โดยความกังวลดังกล่าวส่งผลให้เกิดแรงเทขายในหุ้นกลุ่มต่างๆ เป็นวงกว้าง แม้ว่าในช่วงแรกตลาดได้รับปัจจัยหนุนจากตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดก็ตาม ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,577.57 จุด ร่วงลง 292.06 จุด หรือ -0.84% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 4,443.05 จุด ลดลง 25.68 จุด หรือ -0.57% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 15,037.76 จุด ลดลง 67.82 จุด หรือ -0.45% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์อ่อนค่า หลังสหรัฐเผยเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งจะลดแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตะกร้าเงินลดลง 0.05% แต่ที่ 92.6265 เมื่อคืนนี้ ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 109.61 เยน จากระดับ 110.00 เยน และอ่อนค่าเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิส ที่ระดับ 0.9193 ฟรังก์ จากระดับ 0.9228 ฟรังก์ แต่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ที่ระดับ 1.2686 ดอลลาร์แคนาดา จากระดับ 1.2667 ดอลลาร์แคนาดา (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดน้ำมัน: น้ำมัน WTI ปิดบวกเล็กน้อย หลังฟุ้งทะลุ \$71 รับข่าวพายุเฮอริเคน สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยราคาน้ำมันแผ่วลงในช่วงท้าย หลังจากที่ฟุ้งขึ้นทะลุระดับ 71 ดอลลาร์/บาร์เรลในระหว่างวัน เนื่องจากความกังวลที่ว่า พายุเฮอริเคนนิโคลัสจะส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำมันของรัฐเท็กซัสในสัปดาห์นี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค. เพิ่มขึ้น 1 เซนต์ ปิดที่ 70.46 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสูดนับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค. ปีนี้ สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือนพ.ย. เพิ่มขึ้น 9 เซนต์ หรือ 0.1% ปิดที่ 73.60 ดอลลาร์/บาร์เรล ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสูดนับตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. ปีนี้ (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดทองคำนิวยอร์ก: ทองปิดบวก \$12.7 รับคาดการณ์เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ย หลังเงินเฟ้อต่ำ สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. เพิ่มขึ้น 12.7 ดอลลาร์ หรือ 0.71% ปิดที่ 1,807.1 ดอลลาร์/ออนซ์ (อินโฟเคสท์)

ยุโรป

ธนาคารกลางฝรั่งเศสปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจหลังฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาด ธนาคารกลางฝรั่งเศสประกาศปรับเพิ่มคาดการณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยระบุเหตุผลว่า เศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่คาด ขณะที่วิกฤตการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายแล้ว ธนาคารกลางฝรั่งเศสระบุในรายงานประจำไตรมาสว่า เศรษฐกิจฝรั่งเศสซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของยุโรป มีแนวโน้มว่าจะขยายตัว 6.3% ในปีนี้ ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากคาดการณ์เดิมที่ระดับ 5.8% เมื่อเดือนมิ.ย. เศรษฐกิจฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเติบโตได้เกินความคาดหมายหลังจากที่สามารถระดมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ภายในประเทศได้รวดเร็วขึ้นในไตรมาส 2 รวมถึงมีการยกเลิกมาตรการควบคุมต่าง ทำให้ธุรกิจต่างๆ สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางฝรั่งเศสปรับลดตัวเลขคาดการณ์เศรษฐกิจปี 2565 และ 2566 ลงสู่ 3.7% และ 1.9% จากเดิม 4.1% และ 2.1% ตามลำดับ (อินโฟเคสท์)

อังกฤษเผยตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค. พุ่งเหนือระดับก่อนโควิดแพร่ระบาด สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษ (ONS) รายงานในวันนี้ว่า ตัวเลขจ้างงานเดือนส.ค. พุ่งขึ้น 241,000 ราย ซึ่งสูงกว่าระดับก่อนการล็อกดาวน์ครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา รายงานระบุว่า ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตลาดแรงงานของอังกฤษฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะที่รัฐบาลเตรียมยุติการช่วยเหลือแรงงานที่ถูกพักงาน ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30

ก.ย. ONS กล่าวว่า ภาคธุรกิจมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 1 ล้านตำแหน่งในเดือน ส.ค. ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอัตราการว่างงานในช่วงเวลา 3 เดือนซึ่งสิ้นสุด ณ เดือน ก.ค. ลดลงเล็กน้อยสู่ระดับ 4.6% และสอดคล้องกับที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์

อังกฤษเตรียมแผนฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ให้กลุ่มเสี่ยงสูงในฤดูหนาว นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมเปิดเผยรายละเอียดโครงการวัคซีนกระตุ้นภูมิป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 หรือวัคซีนบูสเตอร์สำหรับกลุ่มเสี่ยงและผู้สูงอายุในวันนี้ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การรับมือกับไวรัสโควิด-19 สำหรับช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง รัฐบาลของนายจอห์นสันระบุว่า ทางทางได้ยกเลิกการบังคับให้แสดงพาสปอร์ตวัคซีนก่อนเข้าไนท์คลับ รวมถึงยุติอำนาจฉุกเฉินด้านโควิด-19 บางส่วนของรัฐบาล และการล็อกดาวน์จะเป็นทางเลือกสุดท้ายเท่านั้น ในทางกลับกัน อังกฤษจะพึ่งพาวัคซีนและการทดสอบหาเชื้อ เพื่อพยายามควบคุมโควิด-19 ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว ซึ่งรวมถึงโครงการวัคซีนบูสเตอร์ (อินโฟเคสท์)

อุตสาหกรรมการเดินทางอังกฤษจ่อปลดคนงานเพิ่มอีก เหตุรัฐบาลตั้งกฎยุ่งยากจนไม่มีนักท่องเที่ยว ABTA ซึ่งเป็นสมาคมในอุตสาหกรรมการเดินทางของอังกฤษ เปิดเผยว่า สมาชิกในสมาคมกว่า 2 ใน 3 ซึ่งเป็นตัวแทนท่องเที่ยวและผู้จัดทัวร์นั้น คาดว่าจะต้องปลดพนักงานออกเพิ่มอีกในเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากรัฐบาลอังกฤษตั้งกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูงจนทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว มาร์ค เทนเซอร์ ประธานบริหารของ ABTA ระบุในแถลงการณ์ว่า "ข้อจำกัดด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลได้เข้ามาขัดขวางการเดินทางในช่วงฤดูร้อน ส่งผลให้พนักงาน ธุรกิจ และการเชื่อมโยงของสหราชอาณาจักรตกอยู่ในความเสี่ยง" ABTA คาดการณ์ว่า การปลดงานรอบใหม่นี้จะทำให้มีผู้ตกงานเพราะโควิด-19 รวมกันเกือบ 100,000 คนในภาคการเดินทางขาออก ซึ่งตัวเลขดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเป็น 226,000 คนเมื่อประเมินรวมผลกระทบต่อสหภาพหลายเช่นเข้าไปด้วย นอกจากนี้ ABTA ยังเรียกร้องให้รัฐบาลล้มเลิกแผนในการบังคับให้ผู้ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วต้องเข้ารับการตรวจแบบ PCR ที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เมื่อเดินทางกลับอังกฤษอีกด้วย หลังจากที่สายการบินและสนามบินต่างๆ เคยเรียกร้องไว้ก่อนแล้ว (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อย กลุ่มเหมืองแร่-ธนาคารถ่วงตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยหุ้นกลุ่มเหมืองแร่, ธนาคาร และสินค้าหรูหรา นำตลาดปรับตัวลง หลังตลาดได้แรงหนุนในระยะสั้นๆ เท่านั้นจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่ชะลอลงในสหรัฐอเมริกา ดัชนี Stoxx Europe 600 ปิดที่ 467.65 จุด ลดลง 0.04 จุด หรือ -0.01% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,652.97 จุด ลดลง 23.96 จุด หรือ -0.36% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอน ปิดที่ 7,034.06 จุด ลดลง 34.37 จุด หรือ -0.49% ส่วนดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 15,722.99 จุด เพิ่มขึ้น 21.57 จุด หรือ +0.14% (อินโฟเคสท์)

ภาวะตลาดหุ้นลอนดอน: ฟุตซีปิดลบ 34.37 จุด กลุ่มโลหะ-แบงก์กดดันตลาด ตลาดหุ้นลอนดอนปิดลบเมื่อคืนนี้ (14 ก.ย.) โดยถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มโลหะและกลุ่มธนาคารที่ปรับตัวลง นอกจากนี้ การเปิดเผยผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทจดทะเบียนของอังกฤษ และความวิตกเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อถ่วงตลาดลงด้วย ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,034.06 จุด ลดลง 34.37 จุด หรือ -0.49% (อินโฟเคสท์)

ญี่ปุ่น

ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: นิกเกอิปิดบวก 222.73 จุด ขานรับคืบหน้าฉีดวัคซีน-แนวโน้มกระตุ้นศก. ดัชนีนิเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกขึ้นในวันนี้แตะระดับสูงสุดในรอบ 31 ปี โดยบรรยากาศการซื้อขายปรับตัวดีขึ้นหลังจากญี่ปุ่นมีความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และมีความหวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ญี่ปุ่นจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ภายใต้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิเกอิปิดตลาดที่ระดับ 30,670.10 จุด เพิ่มขึ้น 222.73 จุด หรือ +0.736% ซึ่งเป็นระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2533 (อินโฟเคสท์)

จีน

จีนล็อกดาวน์เมืองในมณฑลฝูเจี้ยน หลังพบโควิดสายพันธุ์เดลตาระบาดหนัก จีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซียะเหมินในมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งมีประชากรกว่า 4.5 ล้านคน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายสิบราย ท่ามกลางความพยายามในการสกัดโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาอย่างเต็มกำลัง เมืองเซียะเหมิน ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทต่างๆ ซึ่งรวมถึง ABB Ltd. และ Schneider Electric SE ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งการควบคุมโรคระบาด โดยย่านที่อยู่อาศัยและหมู่บ้านทั้งหมดถูกปิด ขณะที่สถานที่พักผ่อนในเมือง เช่น โรงภาพยนตร์, บาร์, โรงยิม, และห้องสมุด ต้องหยุดให้บริการชั่วคราว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่ถึง 1 เดือนหลังจากที่จีนต่อสู้กับการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยทางการได้ใช้มาตรการที่รวดเร็วและรุนแรง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากในการควบคุมเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาที่แพร่ระบาดได้รวดเร็วกว่าเดิม รวมถึงความพยายามในการรักษายุทธศาสตร์ "โควิดเป็นศูนย์" ของจีน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป โรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นในเซียะเหมินจะปิดทำการทั้งหมด และขอให้นักเรียนเข้าเรียนทางออนไลน์แทน ขณะสถานีขนส่งทางไกลของเมืองระงับเส้นทางที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดอื่นๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการขยายวงของโรค ขณะเดียวกัน ทางการเซียะเหมินได้เริ่มทำการทดสอบตรวจหาเชื้อครั้งใหญ่ และวางแผนที่จะเปิดการทดสอบทั่วเมืองต่อไป (อินโฟเควสท์)

ทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาขอรัฐบาลมะกันพยายามสานสัมพันธ์กับจีนอย่างจริงจัง นายจิน กัง เอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐ ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐให้มีการดำเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า และเปรียบว่าสิ่งนี้เป็นเสมือน "อับเฉาและใบจักรเรือ" ที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ "หากเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐเป็นเรื่องลำใหญ่ยักษ์ ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าก็เปรียบดั่งอับเฉาและใบจักรของเรือ เมื่อขณะนี้เรือต้องเผชิญกับคลื่นลมที่รุนแรง เราก็จำเป็นต้องเสริมความแข็งแกร่ง

ให้กับสองชิ้นส่วนนี้" นายจินกล่าวในที่ประชุมกับคณะผู้บริหารสภาธุรกิจสหรัฐ-จีน (USCBC) ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสหรัฐรายใหญ่หลายแห่งเป็นสมาชิก นายจินกล่าวถึงผลการสำรวจโดย USCBC ที่ระบุว่า ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ ทำให้บรรดาผู้ประกอบการสหรัฐเกิดความวิตกกังวลอย่างมาก (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 52.77 จุด นลท.ขายหุ้นอสังหาฯ-การเงิน ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า 1.4% ในวันนี้ นำโดยหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มการเงินที่ร่วงลงอย่างหนัก หลังจากบริษัท China Evergrande Group ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนได้เตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้ ทั้งนี้ ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 3,662.60 จุด ลดลง 52.77 จุด หรือ -1.42% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งปิดลบ 311.58 จุด นักลงทุนจับตา CPI สหรัฐ ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐในวันนี้ รวมทั้งการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันที่ 21-22 ก.ย. ดัชนีฮั่งเส็งปิดวันนี้ที่ 25,502.23 จุด ลดลง 311.58 จุด หรือ -1.21% (อินโฟเควสท์)

เอเชีย และอื่นๆ

แบงก์ชาติออสเตรเลียคาดการณ์เศรษฐกิจฟื้นตัวใน Q4 ส่งสัญญาณตรึงดอกเบี้ยต่ำถึงปี 67 นายฟิลิป โลว์ ผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เปิดเผยในวันนี้ว่า การใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จะส่งผลให้เศรษฐกิจออสเตรเลียหดตัวลงอย่างรุนแรงในไตรมาส 3 ปีนี้ อย่างไรก็ตาม เขามั่นใจว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อมีการผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดลงในไตรมาส 4 นายโลว์ย้ำว่า อัตราดอกเบี้ยยังไม่มีแนวโน้มจะปรับขึ้นจากระดับ 0.1% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ไปจนถึงปี 2567 เมื่อพิจารณาจากค่าจ้างที่มีการขยายตัวอย่างชบช้าเป็นเวลานาน ทั้งนี้

นายโลว์ตระหนักว่า การล็อกดาวน์เมืองซินีเย่, เมลเบิร์น และแคนเบอร์รา อาจส่งผลให้เศรษฐกิจออสเตรเลียหดตัวลงอย่างน้อย 2% ในไตรมาส 3 และมีแนวโน้มที่จะหดตัวลงอีก ขณะเดียวกันคาดว่า อัตราว่างงานจะพุ่งขึ้นแตะระดับ 5% ในช่วงเวลาสั้นๆ จากระดับ 4.6% ในเดือนก.ค. "การชะลอตัวลงส่วนใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นแค่เพียงชั่วคราวเท่านั้น เราคาดว่าเศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวอีกครั้งในไตรมาส 4 และจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 โดยปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นนั้น มาจากความคืบหน้าในโครงการฉีดวัคซีน ซึ่งจะเปิดทางให้ออสเตรเลียผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดลงได้ในไตรมาส 4" นายโลว์กล่าว (อินโฟเควสท์)

บราซิลเผยยอดส่งออกกาแฟลดลง 27% เหตุเผชิญอุปสรรคด้านการขนส่ง สภาผู้ส่งออกกาแฟแห่งบราซิล (Cecafe) รายงานว่า ปริมาณการส่งออกกาแฟของบราซิล ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก ปรับตัวลดลง 27% ในเดือนส.ค. จากปีก่อนหน้าแตะ 2.33 ล้านถุง (ถุงละ 60 กิโลกรัม) เนื่องจากปัญหาด้านการหาตู้คอนเทนเนอร์และพื้นที่บนเรือได้ยากขึ้น รายงานประจำเดือนของ Cecafe ระบุว่า บราซิลไม่สามารถจัดส่งกาแฟประมาณ 3.5 ล้านถุงได้ทันเวลาในปีนี้อย่างไรก็ตาม มีอุปสรรคด้านการขนส่ง ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการส่งออกกาแฟของบราซิลขาดทุนประมาณ 500 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ยอดการส่งออกกาแฟของบราซิลเดือนส.ค. ยังแตะระดับรายเดือนที่น้อยที่สุดในรอบอย่างน้อยหนึ่งปี (อินโฟเควสท์)

ขุนคลังมาเลเซียเล็งเพิ่มงบโควิดกว่าหมื่นล้านดอลลาร์ พร้อมเพิ่มเพดานหนี้ นายเต็งกู ซาฟรูล อับดุล อาซิซ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาเลเซียเปิดเผยในวันนี้ว่า รัฐบาลมาเลเซียเตรียมยื่นร่างงบประมาณเพิ่มเติมต่อรัฐสภา เพื่อขออนุมัติงบประมาณสำหรับมาตรการเยียวยาผลกระทบจากโรคโควิด-19 พร้อมกับปรับระดับเพดานหนี้สาธารณะที่ทางการกำหนดไว้ให้สูงขึ้น นายซาฟรูลเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่น่าโดยนายอิสมาอิล ซาบรี ยาacob นายกรัฐมนตรี ตั้งใจจะเพิ่มงบประมาณ 4.5 หมื่นล้านริงกิต (1.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับมาตรการเยียวยา

ผลกระทบจากโรคโควิด-19 ต่อภาคธุรกิจและครัวเรือน ส่งผลให้งบประมาณส่วนนี้มีวงเงินรวม 1.10 แสนล้านริงกิต นอกจากนี้ นายซาฟรูลยังระบุว่า รัฐบาลมาเลเซียวางแผนที่จะขอความเห็นชอบจากรัฐสภาเพื่อปรับระดับเพดานหนี้สาธารณะให้สูงขึ้น จากเดิม 60% สู่ 65% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (อินโฟเควสท์)

รมว.คลังสิงคโปร์เตือนนโยบายที่จำกัดมากเกินไปจะจุดเศรษฐกิจหดตัว นายลอร์เรนซ์ หว่อง รัฐมนตรีกระทรวงการคลังสิงคโปร์เปิดเผยว่า บรรดาบริษัทในสิงคโปร์อาจย้ายธุรกิจไปที่อื่น หากนโยบายของสิงคโปร์ยังคงมีข้อจำกัดมากเกินไป ซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจสิงคโปร์ตกต่ำ นายหว่องกล่าวว่า "หากเราไม่ระมัดระวัง ความพยายามอย่างหนักตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาในการสร้างศูนย์กลางทางธุรกิจจะสูญเปล่า เศรษฐกิจของเราจะหดตัวและตกต่ำลง" พร้อมระบุว่า "เราจะลงเอยด้วยปัญหาที่แยกว่านั้น และไม่ใช้ชาวต่างชาติ แต่เป็นชาวสิงคโปร์ที่จะต้องได้รับผลกระทบในที่สุด" (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex ปิดบวก หลังอินเดียเผยเงินเฟ้อต่ำกว่าคาด ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียติดตัวขึ้นในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอินเดีย หลังการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด ทั้งนี้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิดตลาดที่ 58,247.09 บวก 69.33 จุด หรือ 0.12% (อินโฟเควสท์)

ไทย

รมว.ท่องเที่ยว ยืนยันเดินหน้าเปิดประเทศตามแผน 1 ต.ค. นำร่องท่องเที่ยว 5 จังหวัด นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา ยืนยันเดินหน้าเปิดประเทศในวันที่ 1 ต.ค. ซึ่งจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ และเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามแผนที่เคยประกาศไว้ล่วงหน้า ส่วนจังหวัดที่เหลือจะเดินตามแผนให้เปิดให้ท่องเที่ยวได้ใน 21 จังหวัด ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ขณะที่โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" และโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" จะประกาศให้มีการดำเนินให้ลด

ได้ในวันที่ 24 ก.ย. นี้ และคาดว่าจะสามารถใช้เดินทางได้ในวันที่ 15 ต.ค. นี้เช่นกัน จากนั้นจะหารือกับนายกรัฐมนตรีว่าจะเปิดให้มีการท่องเที่ยวในจังหวัดที่เหลือได้อีกเมื่อไหร่ ส่วนอุปสรรคต่อแผนการเปิดประเทศในขณะนี้คือ ตัวเลขการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ ส่วนเรื่องอื่น ๆ นั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้เตรียมพร้อมไว้เกือบ 100% แล้ว คาดว่าจังหวัดที่เหลือที่จะเปิดให้มีการท่องเที่ยวได้ทันกำหนดในวันที่ 15 ต.ค. นี้ (อินโฟเควสท์)

แบงก์ชาติจับมือธ.กลางมาเลเซียส่งเสริมการค้าลงทุนข้ามพรมแดน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลางมาเลเซีย (Bank Negara Malaysia: BNM) เปิดรับสมัคร Qualified ASEAN Bank (QAB) สำหรับธนาคารพาณิชย์สัญชาติมาเลเซียและสัญชาติไทยที่สนใจ ซึ่งเป็นไปตามความตกลง QAB ร่วมกันของทั้งสองประเทศ ภายใต้กรอบการรวมตัวภาคการธนาคารอาเซียน (ASEAN Banking Integration Framework: ABIF) และเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (ASEAN Financial Agreement on Services: AFAS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 ในการสร้างเศรษฐกิจอาเซียนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยกำหนดคุณสมบัติของ QAB เพื่อเสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศที่ QAB ไปจัดตั้ง ว่าต้องมีฐานะมั่นคงแข็งแกร่ง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกำกับดูแลของประเทศตน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความมั่นคงของประเทศที่ QAB ไปจัดตั้ง ซึ่ง QAB ที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามข้อผูกพันของประเทศคู่เจรจา นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การรวมตัวภาคการเงินอาเซียนตามกรอบ ABIF ซึ่งก่อนหน้านี้ ธปท. และ BNM ได้เปิดตัวนวัตกรรมด้านการชำระเงินผ่าน QR Code ระหว่างสองประเทศเป็นครั้งแรก (อินโฟเควสท์)

กรม.อนุมัติโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มอีก 11 จังหวัด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รอง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 จำนวน 1,013 โครงการ ในพื้นที่ 11 จังหวัด วงเงินรวม 3,484.27 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายเงินจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้เสนอ สำหรับ 1,013 โครงการในพื้นที่ 11 จังหวัดนี้จำแนกลักษณะโครงการดำเนินการเป็น 4 กลุ่มลักษณะ ได้แก่ 1) กลุ่มโครงการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า จำนวน 46 โครงการ หรือ 5% ของจำนวนโครงการรวม 2) กลุ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการเกษตร จำนวน 33 โครงการ หรือ 3% ของจำนวนโครงการรวม 3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานจำนวน 43 โครงการ หรือ 4% ของจำนวนโครงการรวม และ 4) กลุ่มโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 891 โครงการ หรือ 88% ของจำนวนโครงการ (อินโฟเควสท์)

กรม.เห็นชอบมาตรการดึงดูดต่างชาติลงทุนในไทย ตั้งเป้าเพิ่มเม็ดเงินลงทุน-รายได้ใน 5 ปี นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุน โดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (long-term stay) โดยมี 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง 2.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 3.กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ 4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับการออกวีซ่าประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long-term resident visa) กำหนดวีซ่าประเภทใหม่ให้กับกลุ่มของชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ซึ่งจะได้ข้อยกเว้นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การยกเว้นให้ผู้ถือวีซ่าประเภท ผู้พำนักอาศัยระยะยาวและวีซ่าประเภท Smart visa ทั้งหมดไม่ต้องมีหนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบหากอยู่ในประเทศเกิน 90 วัน รวมถึงการแก้ไขกฎหมายหรือ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน การบริหารจัดการการทำงานและอนุญาตให้คนต่างด้าวสามารถทำงานให้นายจ้าง ทั้งที่อยู่ในและนอกราชอาณาจักรได้ การยกเว้นหลักเกณฑ์การกำหนดให้นายจ้างคนต่างด้าว 1 คน ต้องจ้างงานพนักงานคนไทยทำงานประจำ 4 คน การยกเว้นภาษีประเภทต่าง ๆ และระเบียบวิธีปฏิบัติด้านการศุลกากร (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิดลบ 9.92 จุดรับแรงขาย DELTA-กังวลปรับลด QE ลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้ SET ปิดวันนี้ที่ระดับ 1,623.84 จุด ลดลง 9.92 จุด (-0.61%) มูลค่าการซื้อขาย 84,176.04 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวลงรับ DELTA กดดัชนีถึง 7 จุด แต่ได้หุ้นกลุ่มน้ำมัน โดยเฉพาะ PTTEP พุ่งไว้ ในระยะสั้นตลาดกำลังสร้างฐานและยังไร้ปัจจัยใหม่หนุน แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดลดลง แต่ปัจจัยต่างประเทศสร้างความกังวล รอดติดตามตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐคืนนี้ หากออกมาสูงอาจส่งผลต่อการปรับลด QE ของเฟด แนวโน้มวันพรุ่งนี้แกว่งตัวไซด์เวย์ กรอบแนวรับ 1,615 จุด แนวต้านที่ 1,635-1,640 จุด (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 86,132 ล้านบาท สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้มีมูลค่าการซื้อขาย

ขายรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 86,132 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 38,644 ล้านบาท 2. กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในประเทศซื้อสุทธิ 6,108 ล้านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 5,368 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.86% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01% (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.91 ตลาดรอตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐ คาดกรอบพรุ่งนี้ 32.80 - 33.00 นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทปิดตลาดเย็นนี้อยู่ที่ 32.91 บาท/ดอลลาร์ ใกล้เคียงจากเปิดตลาดเมื่อเช้าอยู่ที่ระดับ 32.89/90 บาท/ดอลลาร์ วันนี้บาทปิดอ่อนค่า จากที่ระหว่างวันมีแรงขายพันธบัตรไทยจากนักลงทุนต่างชาติ 5,300 ล้านบาท โดยตลาดโลกรอปัจจัยชี้้นำหลัก คือตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือนส.ค.ของสหรัฐที่จะประกาศคืนนี้ ระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบ 32.83-32.96 บาท/ดอลลาร์ นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันพรุ่งนี้ไว้ที่ 32.80 - 33.00 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

- อัตราว่างงานเดือนส.ค. เกาหลีใต้
- ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ค. ญี่ปุ่น
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนก.ย.จากเวสต์แพค ออสเตรเลีย
- ดัชนีราคาบ้านเดือนส.ค. จีน
- อัตราว่างงานเดือนส.ค. จีน
- ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. จีน
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. จีน
- การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเดือนส.ค. จีน
- อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. อังกฤษ
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. อียู
- ราคานำเข้าและส่งออกเดือนส.ค. สหรัฐ
- ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนก.ย.จากเฟดนิวยอร์ก สหรัฐ
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนส.ค. สหรัฐ
- สต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) สหรัฐ

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

					As of 15-Sep-21						
Monday 13					Thai Stock Market 14-Sep-21		Chg	%Chg.			
	Release	Actual	Cons.	Prior							
JP PPI YoY	Aug	5.50%	5.70%	5.60%	SET	1,623.84	-9.92	-0.61%			
PPI MoM	Aug	0.00%	0.30%	1.10%	SET50	974.58	-6.94	-0.71%			
Tuesday 14					SET100	2,220.47	-13.00	-0.58%			
	Release	Actual	Cons.	Prior	MAI	552.89	+2.84	+0.52%			
KR Import Price Index MoM	Aug	0.60%	--	3.30%	Institution Net Position	278.10					
Import Price Index YoY	Aug	21.60%	--	19.20%	Proprietary Net Position	420.13					
Export Price Index MoM	Aug	1.00%	--	3.50	Foreign Net Position	350.90					
Export Price Index YoY	Aug	18.60%	--	16.90%	Individual Net Position	-1,049.13					
AU NAB Business Confidence	Aug	-5.00	--	-8	Total Trading Value	84,176.04					
JP Industrial Production MoM	Jul F	-1.50%	--	-1.50%	Major Indices 14-Sep-21 Chg %Chg.						
Industrial Production YoY	Jul F	11.60%	--	11.60%	Dow Jones	34,577.57	-292.06	-0.84%			
UK LO Unemployment Rate 3 Months	Jul	4.60%	4.60%	4.70%	S&P 500	4,443.05	-25.68	-0.57%			
US CPI MoM	Aug	0.30%	0.40%	0.50%	Nasdaq	15,037.76	-67.82	-0.45%			
CPI Ex Food and Energy MoM	Aug	0.10%	0.30%	0.30%	STOXX Europe 50	4,191.67	+2.14	+0.05%			
CPI YoY	Aug	5.30%	5.30%	5.40%	FTSE 100	7,034.06	-34.37	-0.49%			
CPI Ex Food and Energy YoY	Aug	4.00%	4.20%	4.30%	DAX	15,722.99	+21.57	+0.14%			
CPI Index CSA	Aug	273.57	273.835	273.03	Nikkei 225	30,670.10	+222.73	+0.73%			
CPI Core Index CSA	Aug	279.34	279.74	279.05	Shanghai Composite	3,662.60	-52.77	-1.42%			
Wednesday 15					Hang Seng	25,502.23	-311.58	-1.21%			
	Release	Actual	Cons.	Prior	KOSPI	3,148.83	+20.97	+0.67%			
KR Unemployment Rate SA	Aug	--	3.50%	3.30%	BES Sensex	58,247.09	+69.33	+0.12%			
JP Core Machine Orders MoM	Jul	--	2.80%	-1.50%	Jakarta Composite	6,129.10	+40.94	+0.67%			
Core Machine Orders YoY	Jul	--	14.90%	18.60%	Philippines Composite	6,920.36	-47.78	-0.69%			
AU Westpac Consumer Confidence Index	Sep	--	104.10	104.10	Ho Chi Minh	1,339.70	-1.73	-0.13%			
CN New Home Prices MoM	Aug	--	--	0.30%	Crude Commodities 14-Sep-21 Chg %Chg.						
Surveyed Jobless Rate	Aug	--	5.10%	5.10%	WTI (\$/bl)	70.46	+0.01	+0.01%			
Retail Sales YoY	Aug	--	7.00%	8.50%	Dubai (\$/bl)	71.20	+0.08	+0.12%			
Industrial Production YoY	Aug	--	5.80%	6.40%	Brent (\$/bl)	73.60	+0.09	+0.12%			
Fixed Assets Ex Rural YTD YoY	Aug	--	9.00%	10.30%	NYMEX (\$/bl)	70.46	+0.01	+0.01%			
UK CPI MoM	Aug	--	0.50%	0.00%	COMEX Gold	1,805.00	+12.70	+0.71%			
CPI YoY	Aug	--	2.90%	2.00%	Batic Dry Index	4,163.00	+0.00	+0.00%			
EC Industrial Production SA MoM	Jul	--	0.60%	-0.30%	Exchange Rate 14-Sep-21 13-Sep-21 %Chg.						
US Import Price Index YoY	Aug	--	9.40%	10.20%	USD/THB	32.93	32.91	+0.05%			
Export Price Index YoY	Aug	--	--	17.20%	EUR/USD	1.1803	1.1811	-0.07%			
Empire Manufacturing	Sep	--	18.00	18.30	USD/JNY	109.69	109.99	-0.27%			
Industrial Production MoM	Aug	--	0.40%	0.90%	GBP/USD	1.3810	1.3838	-0.20%			
Thursday 16					USD/CHY	6.4386	6.4518	-0.20%			
	Release	Actual	Cons.	Prior	USD/KRW	1,170.80	1,175.95	-0.44%			
JP Exports YoY	Aug	--	33.90%	37.00%	Dollar Index	92.623	92.675	-0.06%			
Imports YoY	Aug	--	40.00%	28.50%	Thai Bond Market 14-Sep-21 13-Sep-21 %Chg.						
Trade Balance Adjusted	Aug	--	¥75.7b	¥52.7b	Total Return Index	321.65	321.70	-0.02%			
AU Unemployment Rate	Aug	--	4.90%	4.60%	Outright/ Cash Trading	86,131.72	75,931.51	+13.43%			
US Initial Jobless Claims	Sep-11	--	320k	310k	Bond Yield	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y
Retail Sales Advanced MoM	Aug	--	-0.80%	-1.10%	14-Sep-21	0.399	0.426	0.458	0.477	0.516	0.589
Philadelphia Fed Business Outlook	Sep	--	19	19.4	Change (bps)	-0.06	-0.11	-0.19	-0.11	-0.22	-0.53
Business Inventories	Jul	--	0.50%	0.80%	5Y	7Y	10Y	15Y	20Y	30Y	
Friday 17					0.859	1.225	1.676	2.169	2.369	2.625	
	Release	Actual	Cons.	Prior	-0.81	-0.47	-0.62	-0.66	-0.13	-0.14	
UK Retail Sales Inc Auto Fuel MoM	Aug	--	0.50%	-2.50%	US Bond Market						
Retail Sales Inc Auto Fuel YoY	Aug	--	2.70%	2.40%	Bond Yield	3M	2Y	3Y	5Y	10Y	30Y
Retail Sales Ex Auto Fuel MoM	Aug	--	0.80%	-2.40%	14-Sep-21	0.03	0.21	0.43	0.79	1.28	1.86
Retail Sales Ex Auto Fuel YoY	Aug	--	2.50%	1.80%	Change (bps)	-0.26	-0.59	-0.79	-1.93	-4.23	-4.52
EC CPI MoM	Aug F	--	0.40%	0.40%							
CPI YoY	Aug F	--	3%	2.20%							
US U. Mich. Sentiment	Sep P	--	72	70.3							